

**prefab modular container banyo shower room wall panels naitakda ang disenyo [disenyo ng banyo](#)**



## Mga Kagamitan Panimula ng prefabricated lalagyan ng bahay

<b>laki:</b>	2500 * 5800 * 2650mm
<b>bakal:</b>	Square tube at baluktot na bakal plate
<b>Pader:</b>	50mm EPS sandwich panel / rock wool sandwich panel, 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm steel sheet
<b>Kulay ng pader:</b>	Puting kulay at mga opsyonal na kulay
<b>Bubong:</b>	50mm EPS sandwich panel / rock wool sandwich panel , 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm sheet ng bakal
<b>Pinto:</b>	50mm EPS sandwich panel / rock wool sandwich panel, 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm steel sheet may kandado / opsyonal na mga pintuan
<b>Window:</b>	Pinto ng sliding ng aluminyo, pintuang sliding ng PVC na may security bar
<b>Sahig:</b>	WPC board / opsyonal na sahig
<b>Dekorasyon na pader:</b>	Opsyonal: PVC cladding, WPC cladding
<b>Elektrisidad:</b>	Opsyonal na pamantayan

Hindi.	Item	Nilalaman
1	Nababaluktot kombinasyon	Ang aming mobile house ay maaaring mai-link nang malaya sa haba, lapad at taas sa pamamagitan ng mga linking kit para sa mas malaking istraktura at magkakaibang layout.
2	Mabilis na pag-install	Apat na manggagawa ang maaaring itayo ito sa loob ng 7 ~ 15 araw.
3	Pang-ekonomiyang transportasyon	Ilo-load ito sa mga lalagyan sa pagpapadala (pangunahing istraktura at mga panel nang maramihan, mga pintuan / kisame / tile ng sahig / kasangkapan sa mga karton, kalinisan / elektrikal / pag-usok / hardware / mga kagamitan / kagamitan sa mga kasong kahoy).
4	Pagganap ng gastos	Maaari itong mabuo sa paggawa ng masa. Bukod dito, maaari itong palitan, palitan at mapanatili ang madali.
5	Pag-save ng enerhiya	Ang pagpili ng aming bagong mobile house ay makakatulong upang makatipid ng mga likas na yaman at enerhiya pati na rin mabawasan ang mga basurang pang-industriya.
6	Fireproof	Ayon sa pagsubok ng pambansang sentro ng pagsasaliksik ng mga diskarte sa pagsubok para sa mga materyales sa pagbuo, ang aming mobile house ay isang grade A1 na hindi masusunog na materyal na makatiis ng libu-libong degree na pagsubok sa paglaban sa sunog sa pamamagitan ng apoy sa lugar.
7	Hindi nababasa	Ito ay may mahusay na higpit ng tubig. Walang pagpapapangit, pagpapalawak, pag-urong o pinsala pagkatapos na mahantad sa tubig sa mahabang panahon.
8	Magandang kakayahan sa panahon	Laban ito sa init at lamig pati na rin ang UV radiation. Walang crack pagkatapos ng 50 mga freeze-thaw cycle.
9	Walang limitasyong kakayahang magkaroon ng amag at pagkamalikhain	Ang aming mobile house ay may malakas na masining na expression, na nagpapakita ng iba't ibang mga halaga sa kultura, magagamit ang anumang istilo ng arkitektura nang hindi pinapataas ang labis na gastos. Ginagawa nitong mas kahanga-hanga ang mga gusali at lungsod.